

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว				
1	อ.อริยา เผ่าเครื่อง	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
2	ผศ.อุดม งามเมืองสกุล	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลโดยเทียบตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ				
3	นพ.วิชัย เทียนถาวร	แพทยศาสตร์	ศาสตราจารย์พิเศษ	อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว				
3.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุม				
4	อ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
5	อ.เบญจลักษณ์ ทองช่วย	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
6	อ.ศศินันท์ พันธุ์สุวรรณ	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
7	อ.ดร.บุรินทร์ พันธุ์สุวรรณ	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
8	อ.ดร.พิทักษ์ นาสมใจ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา (เทียบตำแหน่งทางวิชาการ)
9	อ.ศุภชัย เจริญสิน	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
10	อ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
3.2 ผู้ที่อยู่ระหว่างนำเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
11	อ.ดวงดี แสนรักษ์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
12	อ.วรรณภา ทองแดง	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13	อ.ดร.กฤตชญา อีสกุล	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14	อ.ดร.สมคิด จูหว่า	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
3.3 ผู้ที่อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
15	อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16	อ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17	อ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18	อ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19	อ.ดร.รักษาศรี เกียรติบุตร	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20	อ.ดร.สัมพันธ์ ไชยวงศ์	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21	อ.ทัศนะ ศรีปัดดา	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22	ผศ.ดร.ภกแก้ว พุทธรักษ์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23	ผศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำรุง	แพทยศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
4. ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
24	อ.ดร.สมชาย จาดศรี	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25	อ.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26	อ.ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27	อ.ดร.ศุภางค์ คนดี	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28	อ.ดร.ประภาลี โอภาสนันท	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29	อ.ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30	อ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
31	อ.มณีนทร รักษ์บำรุง	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
32	อ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
33	อ.ดร.นุจิรา ทาดัน	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
34	อ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
35	อ.ดร.ไพรัช ชีระชัยมทิทธิ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
36	ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
37	อ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
38	อ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ้อต	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
39	อ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณศรี	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
40	อ.ดร.ธฤติดา ปัญญาศักดิ์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
41	อ.ดร.ธิดา ไชยวงศ์ศรี	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
42	อ.ดร.จตุพร ตั้งจิตวิทย์กุล	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
43	อ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
44	อ.ดร.สันติ บุรณะชาติ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
45	อ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
46	อ.ดร.ไพศาล จีฟู	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5. ผู้ที่อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ				
47	อ.ดร.หทัยทิพย์ นิमितเกียรติ์ไกล	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
48	อ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
49	อ.ดร.อักษรกร คำมาสุข	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
50	อ.อัญชลี ระวีงการ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
51	อ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงโต	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
52	อ.ดร.วัชระ แล่น้อย	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ที่อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
53	อ.ดร.ประจวบ แผลมหลัก	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
54	อ.พยาม การดี	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
55	อ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
56	อ.บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
57	อ.อรุณีย์ พรหมศรี	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
58	ผศ.ดร.ผณินทรา อีรานนท์	ศิลปศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (เพิ่มเติม)
59	อ.ดร.บุญฤทธิ์ สิ้นค้างาม	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (เพิ่มเติม)
60	อ.ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (เพิ่มเติม)
61	อ.ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
62	อ.สุนทร สุขสรณจิต	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อจากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
7. ผู้ที่อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ				
63	อ.ศราวุธ จันทระขำ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
64	ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กวีธาชาติ	วิทยาลัยพลังงานฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
65	ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
66	อ.ดร.สุริยาวัชร ประอ้าย	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559